



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
8 กันยายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## ประเด็นสำคัญ

### 1. ถอนฟ้องหมิ่นประมาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผจก., สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, ch3, nantv, workpointtoday, topnews, plewseengern, newtv, INN)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เดินทางไป สก.บุรีรัมย์ ดำเนินการถอนฟ้อง ม.ล.ณัฐกรรณ์ เทวกุล (หม่อมปลื้ม) กรณีใส่ร้ายป้ายสีพรรคภูมิใจไทย ลักษณะข้อความอันเป็นเท็จ มีถ้อยคำหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา โดยนำเสนอเนื้อหาเรื่องนโยบายกัญชาทางการแพทย์ว่าพรรคฯ ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดเป็นการมอมเมาประชาชน ผิดศีลธรรม ทั้งนี้ ม.ล.ณัฐกรรณ์ ได้นำคลิปที่เป็นปัญหาออกจากเพจของสำนักข่าวและกล่าวขอภัย พร้อมมารับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมด

### 2. เปรียบเทียบปัญหาบุหรี่ไฟฟ้ากับกัญชาเสรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวในงานแถลงข่าวบุหรี่ไฟฟ้า ภัยซ่อนเร้นสังคม ย้ำจุดยืนไม่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้า ต้องตัดไฟแต่ต้นลม คือ ไม่สนับสนุน ห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า เป็นการดำเนินการตามอนุสัญญาพิธีสารว่าด้วยการจัดการการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

ด้านเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า มองว่าการแบนหรือห้ามแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุด จะทำให้เกิดการลักลอบ แทนที่จะสั่งห้าม ควรควบคุมการจำหน่ายให้ถูกต้องมากกว่า ประชาชนควรมีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายน้อยกว่า พร้อมแนะนำตัวอย่างประเทศอังกฤษ อเมริกา กรีซ นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ ที่ให้ทางเลือกผู้สูบบุหรี่พร้อมควบคุมได้ดี จึงไม่มีปัญหาการใช้ในเด็กและตลาดใต้ดิน นอกจากนี้ ยังเสนอให้รัฐพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียให้ถี่ถ้วน รวมถึงทำประชาพิจารณ์สำรวจความคิดเห็นประชาชนในหลายมิติด้วย



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

## สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 8 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,587 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,664,156 ราย เสียชีวิต 19 ราย เสียชีวิตสะสม 32,483 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,969 ราย รักษาหายสะสม 4,617,612 ราย ยังรักษาอยู่ 14,061 ราย สถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ 611,753,983 (+421,193) ราย เสียชีวิต 6,508,676 (+1,643) ราย รักษาหาย 588,893,422 (+527,724) ราย

## ประเด็นสำคัญ

### 1. การจัดหาวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, thebangkokinsight, ch7, sondhitalk)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร.กล่าวว่า การนำเข้าวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน-5 ปีผ่านความเห็นชอบของ ครม. ที่ให้แก่สัญญาซื้อจากไฟเซอร์แล้ว กำหนดลงนามวันที่ 7 ก.ย. ส่งมอบล็อตแรกในเดือน ต.ค.65 ส่วนการสวมหน้ากากอนามัยเป็นไปตามความสมัครใจ หากอยู่ในที่มีคนจำนวนมาก สวมหน้ากากไว้ดีกว่า



- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สัญญาการสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์ผาแดงพร้อมลงนามแล้ว มีกำหนดส่งมอบในเดือน ต.ค.65 เพียงแต่ขั้นตอนของ บ.ไฟเซอร์ จะต้องผ่านบริษัทแม่ในต่างประเทศก่อน ซึ่งใช้เวลานานต่างกันกับไทย จึงต้องรอให้บริษัทแม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จจึงนัดทำสัญญาลงนามกันโดยเร็วที่สุด

- ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า การรับวัคซีนของเด็กเล็ก 6 เดือน-5 ปี เพื่อป้องกันอาการรุนแรง รวมถึงภาวะ MIS-C หลังเด็กหายจากการติดเชื้อโควิด 19 สาเหตุเชื่อว่าเกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสหนักเกินไป การรับวัคซีนจึงเป็นการลดความรุนแรงและป้องกันที่ดีที่สุด

### 2. การเตรียมเข้าสู่โรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ประชาชาติ)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สร. ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้คุมสถานการณ์โควิดได้และเตรียมลดระดับจาก

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังตั้งแต่ 1 ต.ค. โดย สธ.สำรวจยาตามสถานการณ์ ส่วนการบริการยังเหมือนเดิม สิ่งสำคัญคือการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ส่วนการซื้อยาต้านโควิดในร้านขายยาต้องมีใบสั่งจากแพทย์ แผนการให้วัคซีนหลังโควิดเป็นโรคเฝ้าระวัง กรม คร. ต้องหารือกับอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันอีกครั้ง</p> <p><b>3. วัคซีนโควิดชนิดพ่นจมูกและสูดดม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, มติชนสุดสัปดาห์, nationtv, ch7, thebangkokinsight, amarintv, xinhuaithai)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อินเดีย อนุมัติใช้วัคซีนโควิด 19 แบบพ่นจมูก ผลิตโดย บ.ภารัต ไบโอเทค (Bharat Biotech) สำหรับกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ไม่เคยรับวัคซีนโดยไม่ใช้วัคซีนสำหรับกระตุ้นภูมิ</li> <li>- จีน อนุมัติใช้วัคซีนชนิดสูดดมคือ วัคซีนคอนวิคเซีย แอร์ แบบสูดเข้าทางปาก ผลิตโดย บ.ซานซิโน ไบโอบิโอส (Can Sino Biologics) ซึ่งใช้สำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกัน</li> </ul>	
<p> <b>โรคฝีดาษวานร</b></p>	
<p><b>สถานการณ์ต่างประเทศ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, เพจอีจัน, ch3, nationtv)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CDC สหรัฐฯ รายงานสหรัฐฯ พบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษวานรสะสมมากกว่า 20,700 ราย โดยรัฐแคลิฟอร์เนียพบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 3,833 ราย รองลงมาได้แก่ รัฐนิวยอร์ก 3,526 ราย และรัฐฟลอริดา 2,126 ราย ตามลำดับ รวมทั้งประสบปัญหาสถานการณ์วัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานรมีจำกัด ทางกรมฯ จึงกำหนดให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานรเข้าได้ผิวหนังแทนการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ซึ่งจะใช้ปริมาณวัคซีนเพียง 1 ใน 5 ของวัคซีนโดสปกติ</li> </ul>	-
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งประเทศไทย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 “ก้าวสู่ระบบปฐมภูมิยุคใหม่ ภายใต้ พ.ร.บ.กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พร้อมมอบรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ จนท. และหน่วยงานสาธารณสุขที่มีผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ เผยการกระจายอำนาจจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ เน้นบุคลากรสาธารณสุขจะอยู่สังกัดใด ขอให้ดูแลรักษาประชาชนเต็มที่</li> </ul>	-
<p><b>ประชุมผู้บริหาร สธ. ส่งต่องานผู้บริหารชุดใหม่แบบไร้รอยต่อ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ Hfocus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สธ. เผย เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปลัด สธ. ท่านปัจจุบัน ซึ่งมีการส่งมอบภารกิจให้ปลัด สธ. คนใหม่ รองปลัดใหม่ อธิบดีใหม่ ผู้บริหารชุดใหม่ ตั้งแต่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป หวังเดินหน้านงานไร้รอยต่อ เตรียมพร้อมรองรับโควิดเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง 1 ต.ค. ยาด้านไวรัสมีเพียงพอ ส่วนการซื้อที่ร้านขายยาต้องมีใบสั่งแพทย์ ระบบการรักษารัฐมีयरองรับ หากแพทย์วินิจฉัยไม่ต้องให้ยาต้องเป็นไปตามดุลยพินิจแพทย์ พร้อมทั้งมอบพระพุทธรูปนิรมัย พระประจำ สธ. ให้แก่ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ที่จะเกษียณในเดือน ก.ย.65</li> </ul>	-
<p><b>75<sup>th</sup> WHO Regional Committee for South-East Asia</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus, thailandplus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ร่วมประชุม คกก.อนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 75 ณ ราชาอาณาจักรภูฏาน สนับสนุนข้อเสนอรายงานประจำปีในการปรับระบบสุขภาพเน้นระดับปฐมภูมิ การป้องกัน การเตรียมความพร้อมสำหรับโรคระบาดและสาธารณสุขฉุกเฉินในอนาคต และหวังว่าร่างสนธิสัญญาโรคระบาดจะผ่านเห็นชอบการประชุมสมัชชาอนามัยโลกปี 2567 พร้อมหารือทวิภาคีมิตรภาพความร่วมมือด้านสาธารณสุข 5 สาขา</li> </ul>	-
<p><b>โรคลีเจียนแนร์ (Legionnaires' disease)</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน, ข่าวหุ้น, newtv, mono29, bluechipthai, thebangkokinsight, thaipbs workpoint today, THESTANDARD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคลีเจียนแนร์อย่างใกล้ชิด หลังมีรายงานข่าวอาร์เจนตินา 4 ราย เผยไม่ใช่โรคใหม่ พบได้ประปราย เกิดจากการหายใจเอาละอองน้ำ/ของเหลวที่ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค หรือจากระบบปรับอากาศที่ไม่สะอาดเข้าสู่ร่างกาย การระบาดมักอยู่ในวงจำกัดเฉพาะผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน</li> </ul>	-
<p><b>แนะนำวิธีการป้องกันและการจัดห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่สำคัญ โดยพบว่ากว่า 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุหกล้มทุกปี สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพนักอาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่เหมาะสม แนะนำวิธีการป้องกันและการจัด</li> </ul>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหล่นในห้องน้ำ ขอความร่วมมือชุมชนหรือเพื่อนบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่บริเวณใกล้เคียง ให้ช่วยกันดูแลตามได้ผู้สูงอายุที่อาจอยู่เพียงลำพัง และหากพบเห็นสิ่งผิดปกติขอให้รีบโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้าน</p>	
<p><b>เตือนภัยจากขนาตาปลอม</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, newtv, thailandplus          - นพ.ไพโรจน์ สุริยกุลนวิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เตือนการนำขนาตาปลอมหรือสิ่งแปลกปลอมมาติดที่ขนาตามีความเสี่ยงอันตรายต่อดวงตา ทำให้สิ่งสกปรกสะสมบริเวณขนาตา นำมาสู่การติดเชื้อเข้าสู่ดวงตา อาจทำให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองอักเสบ มีโอกาสเสี่ยงตาบอด ควรเลือกที่ได้มาตรฐาน ฉลากต้องระบุชัดเจนว่าสามารถใช้กับดวงตาได้ ก่อนใส่ต้องล้างมือให้สะอาด เมื่อสังเกตเห็นว่า เกิดผื่นแดง อักเสบ บวม หรือมีตุ่มหนองใส ๆ บริเวณรอบดวงตา ควรรีบพบจักษุแพทย์</p>	-
<p><b>ยาชุด</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thaipbs, workpointtoday, topnews          - เพจ Drama-addict เตือนภัย "ยาชุด" ยาแก้ปวดผสมสเตียรอยด์อวดอ้างสรรพคุณ พร้อมแอบอ้างติดตรา GPO ของอก. ก่อนหน้านี้ ออก.เคยออกมาเตือนประชาชนแล้ว โดยระบุว่า เกสัชกรปฐมภูมิ จ.นราธิวาส พบมีวางขายในร้านของชำ ย้ำอย่าซื้อกินเองอันตรายต่อสุขภาพ</p>	-
<p><b>ชี้แจงทารกเสียชีวิต หลังทำคลอดผ่านวิดีโอคอล</b>  <b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผจก., thaipbs, amarintv, kapook, ch3, nationtv          - กรณีร้องเรียนจากนางน้อย อุ่นน้อย ที่เดินทางไปคลอดที่ รพ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี แต่เด็กมีภาวะรกพันคอ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา จึงตั้งข้อสังเกตว่า ในระหว่างรอคลอดเห็นการวิดีโอคอลของบุคคลในห้องคลอดกับแพทย์คนหนึ่ง ยังทำใจไม่ได้เตรียมเข้าแจ้งความ ขณะที่พยาบาลเข้าร่วมงานศพ พร้อมมอบเงินเยียวยาเบื้องต้น          ด้าน นพ.ศราวุธ ธนเสรี ผอ.รพ.ธัญบุรี ชี้แจงว่า ในวันเกิดเหตุมีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปอยู่ในห้องคลอด แต่คนไข้อาจเข้าใจผิดว่ามีแต่พยาบาล คนไข้เบ่งคลอดแต่เด็กคลอดไม่ออก หมอจึงวิดีโอคอลหาแพทย์เฉพาะทาง ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์</p>	-
<p><b>ปัญหาผู้อยากบำบัดติดยาแอลกอฮอล์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์สัปดาห์หน้า 1          - ดร.รุ่งนภา คำผาง และคณะ รายงานผลการศึกษาหัวข้อ “การเข้าถึงบริการดูแลผู้ที่มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง” สะท้อนปัญหาผู้อยากบำบัดฟื้นฟูตัดขาดแอลกอฮอล์ แต่ในไทยยังคงมีข้อจำกัดและอุปสรรคในการเข้าถึงระบบบริการ ทั้งระบบอภิบาลไม่เข้มข้น นโยบายฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหา ยังไม่ชัดเจนมากพอ เมื่อเทียบกับนโยบายเลิกบุหรี่หรือนโยบายบำบัดสารเสพติดที่มีแนวทางและงบประมาณชัดเจนมากกว่า ขาดตัวชี้วัดผลกระทบ ขาดแผนบูรณาการที่ชัดเจน ขาดงบประมาณจูงใจ งบประมาณสนับสนุนชุมชน ระบบส่งต่อยุ่งยาก ผู้บำบัดมีทัศนคติไม่ดีต่อการบำบัด สังคมยังมีทัศนคติเชิงลบ พร้อมเสนอแนวทางแก้ปัญหาไว้ อาทิ ควรขับเคลื่อนให้การคัดกรองผู้ที่มีปัญหาเข้าไปอยู่ในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ควรผลักดันให้มีการติดตามตัวชี้วัดทั้งการคัดกรองและบำบัด เร่งสนับสนุนให้ผู้ประกันตนรู้สิทธิการเข้าถึงบริการในสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้ ลดการตีตราผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>	-